

Line ทาง

*** กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตามเกณฑ์ทางอุตุนิยมวิทยาแล้วตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดลงในช่วงกลางเดือน ต.ค. โรคระบาดยังไม่หมด ฝนก็ตกต้องดูแลสุขภาพยิ่งขึ้นไปอีกนะจ๊ะ *** ในที่สุด พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก็ตัดสินใจให้การบินไทยฯ เข้าแผนฟื้นฟู โดยจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 พ.ค. นายกฯ เปิดปากบอกชัด ๆ หลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เมื่อ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่ยังอุบราญละเอียดเรื่องการยื่นศาลล้มละลายฟื้นฟูกิจการ ต้องติดตามตอนต่อไป

*** ไฟฟ้าสาปรวม การเดินทางวันทำงานวันแรกหลังรัฐบาลผ่อนปรนมาตรการเฟส2 การจราจรบนท้องถนนแน่นหนึบ ส่วนระบบขนส่งสาธารณะรถไฟฟ้าทุกสายคนล้นต้องรอคิวตามมาตรการเว้นระยะห่าง สำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ที่เปิดเดินขบวนรถโดยสารเพิ่มอีก 42 ขบวนทั้งใกล้และไกล *** นายสุรเกียรติ์ อิศรางกูร ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ รฟท. บอกว่าขบวนรถโดยสาร 4 ภาค ได้รับการตอบรับพอสมควร แต่ยังไม่เต็มขบวน ส่วนขบวนรถท้องถิ่น มีผู้โดยสารใช้บริการบางตา มีเพียงขบวนรถชานเมืองเท่านั้นที่ผู้โดยสารค่อนข้างมาก ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นบนขบวนรถให้คำแนะนำกระจายผู้โดยสารให้อยู่ทั่วขบวนไม่ให้กระจุกตัวบนขบวน

*** ด้าน นายมานิช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ระบุว่า วันแรกผู้โดยสารใน 16 เส้นทางทั้งจากต้นทางและปลายทาง 581 คน เดินทางได้ไม่เต็มที่ เพราะต้องเว้นระยะนั่งบรรทุกแค่ 50%

*** ส่วนเส้นทางภาคใต้ 3 เส้นทาง กรุงเทพฯ-เกาะสมุย, กรุงเทพฯ-ภูเก็ต และ กรุงเทพฯ-ตรัง ที่จะเริ่มวันที่ 1 มิ.ย. นั้น อาจปรับลดภูเก็ตออกเพราะมีความเสี่ยงไวรัสโควิด-19 จะหาข้อสรุปต่อไป *** ปิดท้ายกับกรมทางหลวง (ทล.) ก่อนเฟิร์มจัดพิธีเปิดทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (ช่วง กรุงเทพฯ-พัทยา-มาบตาพุด) วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. นี้ โดยมี ศักดิ์สยาม จิตชอบ รว.คมนาคมเป็นประธาน ที่ด่านฯ อุ้งเต๊อ



ศักดิ์สยาม

ระยองอิเฮชิคะ! *** ส่องกำหนดการ 09.30-10.30 น. ลงทะเบียนพร้อมตรวจคัดกรองผู้ร่วมงาน 10.30 น. รว.ศักดิ์สยาม เดินทางถึงงาน รับชมวีดิทัศน์อชิบตีกรมทางหลวง สราวุธ ทรงศิริ ใดกล่าวรายงานก่อนเปิดงาน และร่วมเฟรมเก็บภาพ

เป็นที่ระทึก...เอ๊ย!! ระลึก!! *** เข็ม นาฬิกากระดิกที่ 10.45 น. รว.ขึ้นรถนำขบวนเที่ยวปฐมฤกษ์ จากด่านฯ อุ้งเต๊อไปปลายทางด่านฯ พัทยา เทศร์ัน 32 กม. ในเวลา 30 นาที กะว่า 11.15 น. เป๊ะ!! ลงรถให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน บริเวณอาคาร CCB ด่านฯ พัทยาด้วยความชื่นมื่น ...ได้ผลงานอิมหมันบ้านแล้ว ท่าน รว.โอ้ คงไม่ลืมนงานตามนโยบายที่ประกาศไว้ อาทิ อัฟสปัด 120 ...ห้ามรถบรรทุกเข้าเมือง... เลิกไม้กัน... ขยายอายุรถแท็กซี่และขยายอายุรถตู้ จะได้เป็นผลงานของท่านที่แท้ทรู!! ... เพราะเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเดินทางมาได้จากอดีต รว.คมนาคม และรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ๆ นะครับบบ ***



transport@dailynews.co.th